

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ รายวัน new)108 สวท. ที่วีช่อง ThaiPBS</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p>แก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก่อนการประชุม บอร์ด สปสช. ว่า ขณะนี้การแก้ไขกฎหมายบัตรทอง อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์โดย สช. มี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในเรื่องการแก้กฎหมาย จะเป็นหน้าที่ของคกก.พิจารณา ร่างพ.ร.บ.ซึ่งมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ และเป็นโฆษกคกก.ชุดดังกล่าว ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เป็นในนามสธ. อยากให้เข้าใจว่า การแก้กฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับสธ. และไม่เกี่ยวกับหน่วยงานไหน แต่เป็นหน้าที่ของคกก. ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ไม่เคยทำนอก ระเบียบ และไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีอคติใดๆ ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บัตรทองดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมามีปัญหาการบริหารงาน จนมีการออกมาตรา 44 และนำมาสู่การปรับแก้ปัญหาให้การดูแลประชาชนดีขึ้น คนที่ร้องอยู่ ขอให้มาตามขั้นตอนผ่านการทำประชาพิจารณ์ ไม่ควรมาปลุกปั่นนอกรอบให้เกิดความระส่ำระสาย</p> <p>สำหรับการประชาพิจารณ์ต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมี 3 รูปแบบ คือ 1. รับฟังทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ระหว่างวันที่ 2-18 มิ.ย. 2. เวทีรับฟังความเห็น 4 ภาค โดยวันที่ 10 มิ.ย. ที่จ.สงขลา, 11 มิ.ย. ที่ จ.เชียงใหม่, 17 มิ.ย.ที่ จ.ขอนแก่น, 18 มิ.ย.ที่กทม. และ 3. และเวทีการรับฟังความเห็นสาธารณะของผู้แทนกลุ่มเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ด้าน กลุ่มพลังแพทย์ 6 องค์กร นำโดย พญ.อรพรรณ เมธาติสกุล อดีตผอ.สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>พญ.อรพรรณ กล่าวว่า เหตุที่ต้องปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ เพราะการรักษาแย่ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ผู้ที่ถือบัตรทองที่เป็นโรค อาทิ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด จะเสียชีวิตมากกว่าปกติถึงร้อยละ 70 เพราะ สปสช. บังคับให้ได้รับการรักษาแบบเดียวกัน ไม่สามารถเลือกวิธีรักษาได้</p> <p>สำหรับแนวทางที่เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายหลักประกันสุขภาพ คือการเพิ่มอำนาจ สธ. ,ปรับความสมดุลอำนาจ ระหว่างรพ.รัฐ กับ สปสช. ,สนับสนุนให้อปท.เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขตามหลักประชารัฐ ,พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ให้คนชนชั้นกลางกลับไปใช้บริการ จึงขอให้นายกฯ พิจารณาด้วย</p> <p>-ขณะที่ น.ส.กรรณิการ์ กิตติเวชกุล ในฐานะเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า การที่ นพ.ปิยะสกล สกล สัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่าหากมีข้อสงสัย หรือไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนของการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นั้นให้เสนอได้ในเวทีประชาพิจารณ์นั้น ปัญหาคือ การประชาพิจารณ์ เป็นเรื่องยากที่ ประชาชนเข้าถึง ที่สำคัญไม่ฟังเสียงข้างน้อยที่เคยทักท้วงโดยนำข้อมูลหลักฐานการวิจัยต่างๆ มาให้พิจารณาแต่ก็ไม่ดู แต่กลับใช้หลักการโหวต ทั้งๆ ที่เคยบอกว่าอะไรที่ไม่มีงานวิชาการรองรับก็ไม่ต้องแก้ไข ทั้งหมดจึงมองว่าเป็นการตั้งธง เอาไว้แล้วหรือไม่ ดังนั้นการจัดเวทีประชาพิจารณ์ จึงเกิดความไม่ไว้วางใจว่าจะรับฟังข้อเสนอ หรือที่ตั้งธงเอาไว้ก็ ยืนยันจะเข้าร่วมประชาพิจารณ์ทุกเวที แต่จะแสดงความเห็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง</p> <p>กรณีมีหลายส่วนมองว่า ที่เครือข่ายออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเรื่องการเมือง เพราะภาคประชาชนไม่ได้รับเงิน จาก สปสช.แล้ว น.ส.กรรณิการ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเงินเราทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งตั้งแต่มีระบบนี้ จะเห็นว่าบริษัทประกันเอกชนยอดตก บริษัทฯ ข้ามชาติก็ขายยาในราคาถูกลง เพราะมีระบบการต่อรองราคาฯ พวกนี้เสียประโยชน์หรือเปล่า ถามว่าผู้ที่ด่านบัตรทอง และพยายามเชียร์การแก้กฎหมายครั้งนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด เว็บไซต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน New)108 ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>บอร์ดสปสช.จัดหายาและเวชภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุม บอร์ด สปสช. ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารการจัดหาและจ่ายค่ายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม ปี 2560-2561 โดยมี 8 รายการ รวมมูลค่าจัดซื้อกว่า 10,490 ล้านบาท คือ 1. โครงการยาต้านไวรัส 2,122 ล้านบาท 2. โครงการวัคซีน 1,450 ล้านบาท 3. โครงการยารักษาวัณโรค 201 ล้านบาท 4. โครงการบัญชียา จ.2 มูลค่า 1,731 ล้านบาท 5. โครงการยาบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอล) 75 ล้านบาท 6. โครงการยากำพร้า ยาต้านพิษ 43 ล้านบาท 7.โครงการล้างไตผ่านหน้าท้อง 4,182 ล้านบาท 8.โครงการอุปกรณ์อวัยวะเทียม 683 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูลการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ภายใต้โครงการพิเศษ ในปี 2551-2559 มีมูลค่าประหยัดงบประมาณจากการต่อรองราคาจำนวน 45,642 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นได้รับยาได้รับยาเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับยาด้านไวรัสจำนวน 111,100 คน ยารักษาแผลจำนวน 96,882 คน และยาด้านพิษ 19,868 คน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไตผ่านหน้าท้อง</p> <p>นอกจากนี้ บอร์ด สปสช.ยังรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ในปี 2561 ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการดำเนินการที่เพิ่มความโปร่งใสและยอมรับร่วมกัน รวมถึงการเตรียมการเพื่อเสนอแนวทางซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ปี 2561 ต่อ ครม.ต่อไป</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p>แก้ปัญหาอัตรากำลังคน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำกรอบอัตรากำลังของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ได้วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังทุกวิชาชีพ ของสป.สธ. ทั้งหน่วยบริการและหน่วยบริหารในส่วนภูมิภาค พบจำนวนคน และอัตราข้าราชการที่บรรจุตามข้อกำหนดของ คปร. ยังไม่พอกับภาระงาน นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำในการบรรจุ ซึ่งบางวิชาชีพมีการบรรจุแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บางวิชาชีพบรรจุไม่ถึงร้อยละ 20 ในส่วนนี้ได้วางแผนแก้ปัญหาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะสั้น จะเกลี่ยตำแหน่งโดยจะดูจากตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ร้อยละการบรรจุของแต่ละวิชาชีพไม่ต่างกันมาก 2.ระยะยาวเกลี่ยตำแหน่งจากตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ</p> <p>สำหรับการแก้ปัญหาทั้งระบบ ได้เตรียมจัดทำแผนภาวะสุขภาพที่เป็นภาพรวมของประเทศทั้งหมด และภาระในส่วน of กระทรวงสาธารณสุข จากนั้นจึงกำหนดกำลังคน และยื่นต่อคณะกรรมการอัตรากำลังด้านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการบุคลากร และอัตรากำลัง ประมาณเดือนตุลาคม 2560 โดยจะมีการติดตามและหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุก 2 เดือน สำหรับกลุ่มที่เคยเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้เข้าราชการหมดแล้ว ที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเยียวยาในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกับกลุ่มพนักงานราชการ แล้วทำให้เงินเดือนสูงกว่าพนักงานของรัฐ และอายุราชการช่วงที่เป็นพนักงานราชการไม่ได้ถูกนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะสำรวจจำนวนพนักงานของรัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีกครั้ง คาดภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อยื่นให้ ก.พ. พร้อมกันนี้จะประสานกับกระทรวงการคลังเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยจะติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์</p> <p>-ด้าน นพ.มนิต คุรุฑูร แพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ในโรงพยาบาลนอกจากแพทย์พยาบาลแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ อีกมากที่จำเป็นต้องทำ แต่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เช่น นักควบคุมคุณภาพและประเมินผลทางการแพทย์ นักสัตตภัณฑ์ทางการแพทย์ นักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นักโลจิสติกส์ทางการแพทย์ นักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ นักดูแลเกี่ยวกับศพ นักประกอบอาหาร นักเวชสถิติ นักช่วยเหลือคนไข้ นักแปลภาษาทางการแพทย์ เป็นต้น บุคลากรเหล่านี้ยังไม่มีมาตรฐานอาชีพ ไม่มีการรับรองสมรรถนะการทำงานในหน้าที่นั้นๆ หลายโรงพยาบาล ต้องให้พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลมาทำงานแทน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้พยาบาลทำงานหนักเข้าไปอีก จึงควรจะมีสถาบัน หรือองค์กรใดที่เข้ามาอบรมบุคลากรเหล่านี้ให้มีความเป็นมาตรฐานในการทำงานเฉพาะด้าน เพื่อให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ และลดภาระการทำงานของพยาบาลได้ด้วย</p> <p>- นายณพดล ปิยะตระกูล รองผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ Hfocus	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ สภพ. กล่าวว่า เดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP) 72 ชั่วโมง” สะสม 2,841 คน เข้าเกณฑ์ 1,132 คน ไม่เข้าเกณฑ์ 1,709 คน ในจำนวนที่เข้าเกณฑ์ แบ่งเป็น เข้าเกณฑ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 744 คน สิทธิประกันสังคม 126 คน สิทธิข้าราชการ 209 คน และสิทธิกองทุนอื่นๆ 52 คน ขณะที่เรื่องร้องเรียนสะสม 3 ราย ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 1 ราย ทางอีเมล 2 ราย โดยในเดือนพฤษภาคมมีการคอนเฟอเรนซ์ 3 สาย ปรีกษาแพทย์เวร สภพ.จำนวน 16 กรณี</p> <p>ภาพรวมการใช้สิทธิ UCEP ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ปัญหาอุปสรรคที่ยังมีอยู่พบว่ามีความไม่เข้าใจกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชน และประชาชน ในประเด็นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะใช้สิทธิได้หรือไม่ อีกทั้งเกิดแง่มุมของการพิจารณาขึ้นใหม่ที่ยังไม่อยู่ในกรอบของการประเมินมาก่อน เช่น การที่ผู้ป่วยเรียกรถฉุกเฉินจากรพ.เอกชนไปรับที่บ้าน หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เดินทางไปพบแพทย์ โดยผ่านรพ.รัฐ แต่ไม่รักษา และไปรักษาที่รพ.เอกชน ที่อยู่ในระยะทางที่ไกลกว่าแทน</p> <p>สำหรับประชาชนหากพบผู้ป่วย หรือรู้สึกว่าตนเองเจ็บป่วย ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินหรือไม่ ให้ไปรักษาที่รพ.ที่ใกล้ก่อน เมื่อเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วรพ.ก็จะประเมินอาการตามโปรแกรมว่า เข้าข่ายที่จะใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกที่ 72 ชั่วโมงหรือไม่ ในกรณีที่รพ.บอกว่าไม่เข้าข่าย ให้ผู้ป่วยขอผลตรวจประเมินด้วย เพื่อที่จะได้การันตีว่า ได้เข้าระบบประเมินแล้ว เพราะส่วนใหญ่ที่มีการร้องเรียน คือ รพ.ไม่เข้าระบบ ไม่ค่อยข้อมูลให้ผู้ป่วย บอกแต่เพียงว่าไม่เข้าข่ายที่จะสามารถใช้สิทธิได้ ขณะเดียวกันหากรพ.รักษาผู้ป่วยตามสิทธิแล้ว แพทย์เจ้าของไข้ลงความเห็นว่าเป็นวิกฤต และสามารถย้ายไปรพ.ตามสิทธิการรักษาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 72 ชั่วโมง แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ขอย้ายไปรักษาตามสิทธิ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวในการประชุมสัมมนาระดับชาติ ในประเด็นการดูแลระยะยาว ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานบริการผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นักวิชาการ และหน่วยงานภาคเอกชน จากประเทศต่างๆ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ศรีลังกา มองโกเลีย และไทย เข้าร่วมประชุมกว่า 320 คน ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาระบบสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ร่วมมือในด้านวิชาการมาตั้งแต่ปี 2551 ในโครงการพัฒนารูปแบบบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (CTOP) ” และ โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (LTOP) มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - ปี 2560 ในพื้นที่นำร่อง 6 แห่ง จนประสบความสำเร็จได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเรื่องการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ได้รูปแบบบริการ ที่พัฒนา นำไปใช้ในพื้นที่โครงการนำร่องอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผล และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ประสานงาน ปัจจุบันได้มีการอบรม Care Manager ไปกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุนไปอบรมที่ญี่ปุ่นในโครงการได้กลับมามีจิตอาสา และพัฒนาต่อยอดโดยกรมอนามัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ในการจัดการอบรมดังกล่าว และยังเป็นแนวคิดการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ คือ ทั้ง Care Manager และ Caregiver ให้มากขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย</p>
สยามรัฐ	<p>การเสนอข่าวความรุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความรุนแรงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันเกิดจากความเครียดที่ไม่ได้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเครียด และการเลี้ยงดู ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่ถ้าความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีการวางแผน จงใจ ไตรตรงมาอย่างดี ถือเป็นอาชญากรรม ผู้ก่อคดีไม่จำเป็นต้องป่วยทางจิตเสมอไป และพบน้อยมาก หากเป็นผู้ป่วยจิตจะไม่มีกระบวนการความคิดที่ซับซ้อนและหลุดจากโลกความเป็นจริง นอกจากนี้ สังคมเป็นห่วงและตั้งคำถามถึงผลกระทบจากการเสพสื่อรุนแรง รวมทั้งแนวทางป้องกันหรือเลี่ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นอาชญากร ซึ่งในส่วนของสื่อจะส่งผลกระทบมากกับกลุ่มเด็กที่เปราะบางด้านจิตใจอยู่แล้ว เช่น เด็กที่โตมาในวัฒนธรรมหรือสังคมที่รุนแรงสูง ครอบครัวทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง หรือเด็กถูกทิ้ง เครียดสะสมกลายเป็นวิถีแก้ปัญหา การเห็นสื่อความรุนแรงบ่อยๆ ทั้งในครอบครัว-สังคม สื่อโซเชียลเกมที่ก้าวร้าว ย่อมทำให้เด็กกระตือรือร้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ต่อความสูญเสีย-ความเจ็บปวด</p> <p>-เสนอข่าว รศ.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการด้านจิตวิทยา กล่าวว่า จากการนำเสนอเกี่ยวกับการฆ่าหั่นศพผ่านสื่อโซเชียลในแง่มุมต่างๆ จนเรื่องไปไกลเกินกว่าเหตุ ทำให้สื่อหลักที่ควรเป็นหลักในการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ดันไปตามกระแส เพื่อความอยู่รอด จนลืมแยกแยะประเด็นและไม่นึกถึงผลลบ ดังนั้น เมื่อจริยธรรมถูกลดลง เรื่องเปรี้ยวเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่นานคนจะเลิกให้ความสนใจ แต่ในอนาคตจะเกิดแผลลึกของสังคมไทย โดยเฉพาะในเด็กที่อาจจะซึมซับว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดา อาจก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต ดังนั้น สื่อหลักต้องช่วยในการแยกแยะ ฆาตรกรกับเน็ตไอดอล เพื่อช่วยกระตุ้นและดึงกลับมา</p>
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>สบูช่วยกระชับ 'จุดซ่อนเร้น'</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีทีในทางเพจ เฟซบุ๊กเพจหนึ่งมีการโฆษณาขายสบูใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น โดยมีสรรพคุณช่วยให้ส่วนนั้นฟิต กระชับ ลดอาการคัน ลดตกขาว ลดความหอมคล้ำบริเวณดังกล่าว ซึ่งสบูมีส่วนประกอบของไบบิวบิก รังจืด ญูรีแพร์ กระชายดำ สตอเบอร์รี่ขาว ว่า ถ้าสบูดังกล่าวมีไว้ใช้ภายนอกก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องสำอาง ใช้เพื่อความสวยงาม ทำความสะอาดภายนอกร่างกาย จะต้องตรวจสอบว่ามีสารห้ามใช้ในสบูดังกล่าวหรือไม่ หากมีสารห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนดต้องขึ้นทะเบียนเป็นยา จากที่ดูส่วนประกอบแล้วอ้างว่าประกอบไปด้วยสมุนไพร ก็ต้องตรวจสอบมีส่วนประกอบตามนั้นจริงหรือไม่ มีสารที่อันตรายหรือไม่</p> <p>แต่จากที่เห็นการโฆษณานั้นถือว่าผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอางที่ห้ามไม่ให้มีโฆษณาเกินจริง เช่น คำที่บอกว่าใช้แล้วทำให้ส่วนนั้นฟิตกระชับขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายซึ่งเครื่องสำอางไม่สามารถทำได้ ตรงนี้ถือว่ามีความผิดแน่นอน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการโฆษณาเกินจริงเช่นนี้ก็สามารถแจ้งออย.ได้ที่เบอร์ 1556 หรือถ่ายรูปส่งมาที่แอปพลิเคชัน Oryor Smart Application เพื่อให้ทางออย.ตรวจสอบได้</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมอนามัยและผู้ประกอบการล้างท่อ</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และเจ้าของและผู้ประกอบการร้านตลาดสำรวจท่อระบายน้ำรอบตลาด หากอุดตันหรือมีคราบไขมัน เศษขยะสะสม ต้องทำการลอกท่อระบายน้ำ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการทั้งคราบน้ำมัน กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนำไปล้าง ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายช้า ในช่วงฤดูฝน</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ	<p>รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" (World Environment Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกร่วมมือกันจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามชาวโลก ในส่วนของประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 26 เม.ย. 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน พบเกินค่ามาตรฐาน 10 จุด ตรวจวัดจากทั้งหมด 61 จุดตรวจวัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือและภาคใต้ ไฟไหม้บ่อขยะ มลพิษในเขตเมือง และมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้หลายพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ ตามมามากมาย</p> <p>ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเสนอแนะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่สำคัญ คือ 1. หน่วยงานต่างๆ ควรมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด 2.สร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดมลพิษทางอากาศภายในบ้าน และ 3. นำไม้ประดับที่สามารถฟอกอากาศได้ เช่น ว่านหางจระเข้ สาวน้อยประแป้ง เตลิ่งไทรใบใหญ่ เป็นต้น ส่วนไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษได้ เช่น วาสนา หมากเหลือง เบญจมาศ ลิ้นมังกร ปาล์มไผ่ เป็นต้น</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์	<p>ขึ้นบันไดการอ่าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวผลงานวิชาการ "ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขึ้นบันไดการอ่าน" ภายใต้โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่าน เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย ดำเนินงานโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษาพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรู้การอ่านในเด็กวัย 3-7 ขวบ พร้อมนำเสนอตัวอย่างและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	คุณลักษณะหนังสือหัดอ่านหรือ Leveled books ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย	<p>กำชับ อสม.จัดระเบียบชุมชนฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว กรม สบส. ได้กำชับ อสม. ออกสำรวจ และจัดระเบียบชุมชนช่วงฤดูฝน เน้นการปฏิบัติตามหลัก 5 ส. คือ ส. สำรวจ ส. สะดวก ส. สะอาด ส. สุขลักษณะ และ ส. สร้างนิสัย พร้อมเน้นย้ำ อสม. ให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพราะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าคนในวัยอื่น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>คัดกรองวัณโรคเชิงรุก</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ญัฐวดี ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สคร.ที่ 11จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคมากพร้อมกันนี้ได้ส่งตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง หาสารเสพติด ตามนโยบายเรือนจำสีขาว ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องขังแต่อย่างใด</p>
เว็บไซต์ ThaiPBS	<p>ชื่นชมทหาร-พยาบาลช่วยชีวิตคนเจ็บ</p> <p>-เสนอข่าว โลกโซเซียล ชื่นชมวีรกรรมของสามีภรรยา ที่เป็นทหาร และพยาบาล คือ ส.อ.นิธิวัฒน์ ศรีเพชร จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 กับนางอรอุมา ศรีเพชร พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งที่อยู่ในช่วงพักร้อน สำหรับคลิปเหตุการณ์ที่พบเป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กำลังช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนสุราษฎร์ระกั่วป่า หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โดยในกลุ่มคนที่ช่วยชีวิตนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วยังมีหนุ่มสาวอีก 4 คนที่พยายามช่วยและปัมหัวใจก่อนนำขึ้นรถกู้ชีพ ต่อมาทราบว่าทั้ง 4 คน เป็นทหารและพยาบาลที่อยู่ระหว่างลาพักผ่อนกับครอบครัว แต่ยอมสละเวลาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัว</p>
มติชน	<p>เด็กเทคโนโลยีทำปิ่นล้านใส่เพื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา เร่งช่วยเหลือนักศึกษาช่างไฟฟ้า ชั้น ปวช.ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเพื่อนนักศึกษาทำปิ่นปากกาลั่นใส่เข้าที่ราวนมขวา 1 นัด ได้รับบาดเจ็บ จึงรีบพาไปส่งที่สาธารณสุขจังหวัดก่อนเพราะใกล้ที่สุด จากนั้นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงมารับตัวไป</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ	<p>แผน 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบร่างกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (ปี2560-2579) เพื่อตอบโจทย์การสร้างควมมั่นคงทางเศรษฐกิจ และได้กำหนดวาระการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการเร่งด่วนไว้ 12 ด้าน อาทิ อาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์, คนไทยในศตวรรษที่ 21 และให้จัดทำรายละเอียดของตัวอย่างโปรแกรมตามระเบียบวาระการวิจัยดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p>
เดลินิวส์	<p>รณรงค์บริจาคเลือดทุก 3 เดือน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เตรียมจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้สโลแกน "วอท ยู ดู? ก็ฟ บลัด, ก็ฟ นาว, ก็ฟ ออฟเทน : ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้" ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ</p>
ไทยโพสต์	<p>สคบ.คุมเข้มธุรกิจเสริมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ปัญหาธุรกิจสถานเสริมความงามเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่ตรงกับที่ได้โฆษณา คุณภาพการบริการไม่มาตรฐาน ตลอดจนไม่มีแพทย์เฉพาะทางอยู่บริการประจำ ส่งผลเสี่ยงแก่ผู้ใช้บริการ สคบ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงคือ แพทยสภา กรมการแพทย์ และ อย. กำหนดมาตรการแก้ไข และป้องกัน 6 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1.จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามจากกระทรวงสาธารณสุข 2.จะต้องจัดแพทย์เฉพาะทางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และรักษาผู้รับบริการในทุกสาขา โดยมีการติดประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาในแต่ละวันไว้ที่สถานประกอบการอย่างชัดเจน 3.เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องแก้ไขไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เกิดความเสียหายซ้ำขึ้นอีก 4. กำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม โดยใช้มาตรฐานราคากลางเป็นหลัก 5. ใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นธรรม ไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง และ 6. กรณีผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้บริโภคมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการให้บริการที่ไม่ถูกต้องกับหลักเกณฑ์นี้ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สคบ.1166
ไทยรัฐ	<p>“ขวดน้ำรักยุง” ป้องกัน ไข่ เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นางยุวดี วณิชากิชาติ ประธานชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลก ได้คิดค้นเครื่องดักยุงขึ้น โดยนำขยะ วัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดักยุง ใช้ชื่อว่า “ขวดน้ำรักยุง” ซึ่งสามารถดักยุงได้เป็นจำนวนมาก ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามการทำได้ที่ 08-6680-7704</p>
มติชน เดลินิวส์ The Nation	<p>ใช้หัวदनกในเกาหลีใต้</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมเกาหลีใต้ยกระดับการเตือนภัยใช้หัวदनกเป็นขั้นสูงสุดจากทั้งหมด 4 ระดับ และออกมาตรการห้ามเคลื่อนย้าย สัตว์ปีกทั่วประเทศเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เริ่มมีผลในวันที่ 7 มิ.ย. เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ใช้หัวदनกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 6 หลัง มีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกในฤดูกาลนี้ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่เกาะเชจู จากนั้นจึงมี รายงานผู้ติดเชื้ออีก 4 ราย กระจายไปทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ ได้ออกคำสั่งให้กำจัดนกเลี้ยงในฟาร์มจำนวน 186,100 ตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของใช้หัวदनก คำสั่งล่าสุดทำให้จำนวนของสัตว์ปีกที่ถูกกำจัดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของใช้หัวदनกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพิ่มเป็น 38 ล้านตัวแล้ว คิดเป็นมากกว่า 1 ใน 5 จากจำนวนสัตว์ปีกทั่วประเทศ</p>
LINE PR ส่วนกลาง	<p>สื่อสังคมออนไลน์</p> <p>มาเลเซียขยายผลิตภัณฑ์จากกระท่อม</p> <p>-แชร์ข้อมูล มาเลเซียเปิดตัวผลิตภัณฑ์จากใบกระท่อม เช่น ยาบำรุงกำลัง ชา กาแฟ และอีกมากมาย วางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากมาเลเซียเป็นแหล่งปลูกใบกระท่อมที่ใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อหารายได้เข้าประเทศในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำ และค่าเงินริงกิตที่ลดลง เพื่อจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้นในอนาคต ด้วยพืชเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า ใบกระท่อม</p>
เฟซบุ๊ก	<p>ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรกระท่อม</p> <p>-มีการแชร์กันในโลกออนไลน์อีกครั้ง กรณี ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรใบกระท่อม ทำให้ไทยเสียโอกาสการพัฒนา โดยเป็นข่าวเมื่อเดือน กันยายน 2559 ซึ่งภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ได้ให้ข้อมูลในขณะนั้นว่า การจดสิทธิบัตรครั้งนี้ นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นจดสิทธิบัตร ในส่วนของ สารอนุพันธ์ Alkaloid (อัลคาลอยด์) ในใบกระท่อมซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการระงับอาการปวด รักษาอาการอ่อนเพลีย ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ดีที่สุด ใบกระท่อมที่ช่วยในการแก้อาการเหล่านี้ ซึ่งการยื่นจดสิทธิบัตรครั้งนี้เป็นการยื่นขอจดสิทธิบัตรผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT เพื่อให้มีผลในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาคีในสนธิสัญญาดังกล่าว 117 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาจากสมุนไพรไทยแท้ ทั้งที่กระท่อมเป็นสมุนไพรประจำชาติไทย🇹🇭 ทั้งนี้ ควรมีการออกกฎหมายพิเศษ ให้กระท่อม รวมถึงกัญชาสามารถทำการศึกษาวิจัยได้ หรือจัดให้เป็นพืชควบคุมที่มีการอนุญาตใช้สำหรับยาแผนโบราณเท่านั้น เพื่อให้ไทยได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรได้มากขึ้น ☐</p>
เฟซบุ๊ก ภูมิสมดุล	<p>โฆษณาครีมขวดลดเอว</p> <p>-เสนอโฆษณาครีมขวดลดเอว มีวิดีโอสาธิตการนวดเพียง 1 ชม. รอบเอวหายไปด้วยครีมสูตร Slim SAFE ที่ไปลดรอบเอวให้สาว ๆ มาแล้วทั่วโลก อยากหุ้่นเพริ้ว สอบถาม inbox: m.me/hotline1154 ชมการนวดเอวได้ที่ http://apco.co.th/research_slimsafe.html สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยติดต่อ 02 6464 800</p>